



ประกาศตำบลนาข้าวเสีย

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคนายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอนาโยน หน่วยงานสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ดังนั้น ตำบลนาข้าวเสีย จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน
๒. ให้ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เป็นตาสับปะรด สอดส่อง ดูแล ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาตำบลนาข้าวเสีย ต้องแจ้งต่อผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ล่วงหน้า ๒ วัน และแจ้งเหตุจำเป็นในการเดินทาง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่
๓. ให้เลื่อนกำหนดการจัดงานต่างๆ ในเขตตำบลนาข้าวเสีย เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานรำนโนราห์ ฯลฯ ในช่วงที่บังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศฉบับนี้
๔. ให้ปิดสถานที่ซึ่งเป็นจุดรวมคนจำนวนมากหรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ เช่น สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

๕. ตลาดในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับตลาดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
๖. ร้านค้า ร้านขายของชำ ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย ให้ผู้นำชุมชนพิจารณาวัน และเวลา ในการเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นายสุพร นิลวงษ์)

กำนันตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ



(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย